

เตลีทีวีส์

ฉบับวันที่ 23,311 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 หน้า 20



นางสุทัศนีย์ ไวยนิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการปลูกป่า กฟผ. ปี 2556 ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาในโครงการ ปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ "เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ซึ่งได้ปลูกป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 10,000 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไปแล้ว 5,000 ไร่ และมีแผน



ประชาชนโดยรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในอีกหลายโครงการด้วย หนึ่งในนั้นก็คือโครงการชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และสนองพระราชดำริตามแนวปรัชญา



เยาวชนร่วมปลูกป่า

ประชาชนต้นน้ำปลายน้ำ ร่วมปลูกป่าสร้างฟาย



สร้างฟายเสร็จ

ของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่รอบเขื่อนทุกเขื่อนของ กฟผ. ประกอบด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อม โดยจะนำน้ำศักดิ์ชีวภาพ มา



ร่วมแรงร่วมใจ

ปลูกป่าสร้างฟายชะลอน้ำครั้งนี้ มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนถึงเยาวชนในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรม ในระหว่างนั้นก็ยังมีการเล่นในหัวข้อ "น้ำใจสู่น้ำใสในเขื่อน" ด้วยซึ่งได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การชะลอความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำเหนือเขื่อน ตลอดจนการประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบของอ่างเก็บน้ำตามแนวทางชีวิตที่ทาง กฟผ. ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเอื้อต่อแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอ่างเก็บน้ำอีกด้วย

จะปลูกในปี 2556 อีก 5,000 ไร่ พร้อมดูแล ศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนส่งมอบให้กับหน่วย ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา งานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อ

โดยครั้งแรกของปี 2556 ได้ปลูกป่า คุณภาพของสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. นั้น ควบคู่กับการปลูกป่าสร้างฟายทาง กฟผ. ยังได้ขยาย โดยทั่วไป บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน

ผลโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผสมใช้ในกิจการของครัวเรือน ผลิตน้ำยา อเนกประสงค์ ซึ่งมีกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ โดย การนำผลไม้มาหมัก เช่น มังคุด ซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิต" นางสุทัศนีย์กล่าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในระหว่างการจัดกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าสร้างฟายรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าในพื้นที่บริเวณต้นน้ำแม่ น้ำแม่ กลองเพิ่มเติม ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กฟผ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ที่ผ่านมาในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งขณะนี้ป่าที่ปลูกในครั้งนั้นได้เจริญเติบโตมีความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่